



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต โทร. ๐๘๑ ๔๔๒ ๘๘๐๗
ที่ พม ๐๔๐๑/ว ๑๐๗๑๑ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขยายการสมัครเข้ารับการคัดเลือก รูปแบบ และวิธีการคัดเลือกกรรมการจริยธรรม

เรียน รองอธิบดี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกอง เลขาธิการกรม และหัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง
ต่อผู้บริหาร

ตามหนังสือกรมกิจการผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด ที่ พม ๐๔๐๑/ว ๑๐๗๑๑ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการจริยธรรม ประจำกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยรับสมัครข้าราชการ พลเรือนซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการ และข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่นในส่วนราชการ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการจริยธรรม ประจำกรมกิจการผู้สูงอายุ ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงขยายระยะเวลาการรับสมัคร รูปแบบ และวิธีการคัดเลือกเป็นกรรมการ จริยธรรม ประจำกรมกิจการผู้สูงอายุ ดังนี้

๑) ขยายการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการจริยธรรม ประจำกรมกิจการผู้สูงอายุ จนถึง วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒) การคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมประเภทข้าราชการพลเรือนซึ่งดำรงตำแหน่งประเภท บริหารหรือประเภทอำนวยการ โดยให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวคัดเลือกกันเอง จำนวน ๑ คน ให้ผู้มีคะแนน สูงสุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีมีคะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินคุณสมบัติทางจริยธรรม มากกว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกและให้มีการจัดบัญชีรายชื่อตามลำดับคะแนน ทั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรมกิจการผู้สูงอายุ จะดำเนินการในลำดับต่อไป

๓) เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกอง เลขาธิการกรม และหัวหน้า กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการจริยธรรม และพิจารณาคัดเลือกบุคลากร ในสังกัดที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการจริยธรรมประเภท ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวน ไม่น้อยกว่ากอง/สำนักงาน ละ ๒ คน และกลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

ทั้งนี้ ให้ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม หน้าที่ของกรรมการจริยธรรม และแบบประวัติกรรมการจริยธรรม ตามเอกสารที่จัดส่งมาพร้อมนี้ และในเว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ หัวข้อ “การบริหารทรัพยากรบุคคล > กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม > การคัดเลือก กรรมการจริยธรรมฯ ประจำปี ๒๕๖๔” หรือเข้าถึงได้โดยตรงที่ www.dop.go.th/th/news_hr/11/211 และขอความร่วมมือจัดส่งแบบประวัติกรรมการจริยธรรมไปที่ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต กรมกิจการผู้สูงอายุ และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ dop.hrm@gmail.com ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์)
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ